

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/หุ้น/กองทุนรวม

วันที่: เสาร์ 13 - ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 1790

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 39

Ad Value: 45,240

PRValue (x3): 135,720

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ส่องหุ้นเด็ด...อนาคตดี: ยังโตได้อีกไกล



GUNKUL
not only the energy, we care

ยังโตได้อีกไกล

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้น หุ้นโรงไฟฟ้าในช่วงเวลาแบบนี้จึงเป็นหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและยืนได้อย่างแข็งแกร่ง และน่าจะเป็นหุ้นที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุน

หุ้นบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ประกอบธุรกิจผลิต จัดทำ และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น GUNKUL ในเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.58% และปรับตัวได้มากกว่าการปรับตัวของดัชนีหุ้นไทย เพิ่มขึ้น 3.16% ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนจากการที่บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/63 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 95% ขณะเดียวกัน มีงานในมือรอรับรายได้ (backlog) อีกกว่า 8 พันล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ได้อีกภายใน 2-3 ปี

นอกจากนี้ จากการที่ “สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย” กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ที่ออกมาระบุว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษา เพื่อเข้าซื้อกิจการโครงการพลังงานโซลาร์ ฟาร์ม ที่ประเทศเวียดนาม เพิ่มเติมอีกประมาณ 100-200 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันยังมีโครงการที่กำลังก่อสร้างเพิ่มเติม และจะต้องจ่ายไฟเข้าระบบภายในสิ้นปีนี้ จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะเข้า

ซื้อและทำให้รับรู้รายได้ทันที รวมถึงรัฐบาลเมียนมาเตรียมเปิดให้ประมูลโครงการโซลาร์ ฟาร์ม ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทจะเข้าร่วมประมูลกับพันธมิตร ประมาณ 300 เมกะวัตต์

บริษัทยังคงเป้าในปี 2565 จะมีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าครบ 1,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีอยู่ 638 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว 437 เมกะวัตต์ และกำลังก่อสร้างอีกประมาณ 201 เมกะวัตต์ โดยในไตรมาส 3/63 จะมีโครงการโซลาร์ ฟาร์ม ที่มาเลเซีย กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเข้าระบบภายในปีนี้ และทำให้จะมีส่วนที่เหลื่อระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 160 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์ม ที่ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดในปีนี้มีมูลค่างานในมือประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากงานในมือรอรับรายได้และงานประมูลใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็เท่ากับว่า บริษัทมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวอย่างน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับราคาหุ้น GUNKUL ได้เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ส่วนใหญ่แนะนำให้ “ซื้อลงทุน” และ “ทยอยสะสมหุ้น” เพราะมีโอกาสเติบโตได้จากการขยายกำลังผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทหลักทรัพย์ในระเทศอิน ระบุว่า GUNKUL มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่ยังคงสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขายไฟฟ้าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้งยังมี backlog งาน EPC สูงถึง 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ใน 2-3 ปี

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มขยายกำลังการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินกำไรปีนี้ยังยืนในระดับสูงและมั่นคง แนะนำ “ทยอยสะสม” จากมูลค่าเหมาะสมปี 2563 อยู่ที่ หุ้นละ 3.35 บาท โดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมมูลค่าเพิ่มอีก 0.20 บาท จากโครงการใหม่ในประเทศเวียดนาม ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

แม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีหุ้นที่น่าสนใจและราคาหุ้นยังขยับไปไม่ไกลเมื่อเทียบกับพื้นฐานในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น GUNKUL จึงน่าจะเป็นหุ้นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามในตอนนี